

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 213-KH/TU, ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, năm 2024. Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường báo cáo kết quả tổ chức Hội thi như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024.

Các đoàn tham dự Hội thi nhiệt tình, trách nhiệm, đã được tập dượt thông qua Hội thi cấp cơ sở, tích cực tập luyện, chuẩn bị đạo cụ, cơ sở vật chất chu đáo. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi là những đồng chí có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn; nhiệt tình, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn

Một số thí sinh tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm trong công tác dân vận và tham gia các hội thi còn ít; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho Hội thi còn khó khăn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 258-KH/HU, ngày 15/3/2024 về tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Tam

Đường, năm 2024; Quyết định số 1808-QĐ/HU ngày 03/6/2024, thành lập tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024. Lãnh đạo Ban Tổ chức Hội thi chủ động ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ, Thễ lệ Hội thi⁽¹⁾. Ban hành quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Giám khảo (05 đồng chí), Tổ Thư ký (03 đồng chí), Tổ dẫn chương trình (02 đồng chí) và Tổ phục vụ 15 đồng chí trong những ngày diễn ra Hội thi⁽²⁾.

Ban Dân vận Huyện ủy (*cơ quan Thường trực Hội thi*) phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ soạn thảo câu hỏi, Tổ Thư ký, Tổ dẫn chương trình, Tổ phục vụ làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức Hội thi, như: xây dựng dự thảo Thễ lệ; phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký, Tổ phục vụ; phối hợp xây dựng và thẩm định hệ thống câu hỏi kiến thức trắc nghiệm, xây dựng bộ câu hỏi theo hình thức thi trắc nghiệm; phiếu chấm điểm của các phần thi; phối hợp dự trù kinh phí Hội thi; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp danh sách các đội dự thi; tham mưu điều hành, tổ chức Hội thi đảm bảo theo kế hoạch, thễ lệ.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong điều hành, đánh giá năng lực, xếp loại các phần thi của thí sinh; làm tốt công tác tham mưu lựa chọn, xếp loại và trao giải cho các Đội tại Hội thi. Tổ dẫn chương trình làm tốt việc giới thiệu, điều hành các phần thi của các Đội trong suốt quá trình diễn ra Hội thi. Tổ phục vụ chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác cho Hội thi.

Các đoàn thi liên chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã kịp thời lựa chọn, thành lập 19 đội tham gia Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024. Nhìn chung, các Đội thi đã đầu tư công sức, trí tuệ, thời gian, cơ sở vật chất cho việc xây dựng ý tưởng, kịch bản; chủ động luyện tập; bố trí, sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm Thễ lệ của Hội thi, thực hiện tốt phần thi của mình.

2. Kết quả Hội thi

¹ Thông báo số 872-TB/BTCHT, ngày 25/6/2024 của BTC Hội thi về phân công nhiệm vụ thành viên BTC Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024; Thễ lệ số 02-TL/BTCHT, ngày 26/6/2024 về Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024.

² Quyết định số 1813-QĐ/BTCHT, ngày 17/6/2024 về thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ dẫn chương trình, Tổ phục vụ Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024.

2.1 Cấp cơ sở

Đảng ủy các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban tổ chức, ban hành các văn bản liên quan và tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc cấp cơ sở năm 2024. Kết quả, có 13/13 Đảng bộ các xã, thị trấn tổ chức xong Hội thi cấp cơ sở với 108 đội thi từ các chi bộ bản, đơn vị trường học, trạm Y tế cấp xã, thị trấn với 540 thí sinh chính thức, 227 diễn viên tham gia phụ trợ hỗ trợ các phần thi. Các đội tham gia thi trải qua 03 phần thi: Chào hỏi, thi kiến thức trắc nghiệm và thi tiểu phẩm xử lý tình huống “Dân vận khéo”. Kết quả Hội thi cấp cơ sở đã trao 143 giải thưởng cho các đội thi bao gồm: 13 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba, 60 giải khuyến khích, 35 giải phụ; tổng số tiền giải 72,9 triệu đồng. Thông qua các phần thi, Hội thi đã tập trung tuyên truyền, lan tỏa được nhiều quan điểm, chủ chương, các nội dung trọng yếu trong Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về xóa bỏ thủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2024-2030; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như Luật hôn nhân và gia đình, Luật hòa giải ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; việc thực hiện quy ước bản trong việc xóa bỏ phong tục, hủ tục lạc hậu. Đa số tiểu phẩm của Hội thi mang lại cho người xem những kỹ năng xử lý tình huống trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu.

2.2 Cấp huyện

Trong 02 ngày, từ ngày 01-02/8/2024, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện Tam Đường đã diễn ra Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024; căn cứ kế hoạch, Thể lệ của Ban tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024. Các đoàn thi liên chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã kịp thời lựa chọn, thành lập 19 đội với 95 thành viên chính thức, 152 diễn viên phụ tham gia Hội thi (*trong đó có 7 đồng chí thuộc lực lượng vũ trang tham gia là thành viên chính, 15 đồng chí diễn viên phụ*), trên 700 lượt khán giả (*trên 120 lượt cán bộ lực lượng vũ trang*) đến xem, cổ vũ động viên các đội tham gia Hội thi.

100% các đội đều tham gia đầy đủ 03 phần thi. Nhìn chung các phần thi đã được đầu tư công phu, bài bản, chất lượng; các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung thi, sát với thực tiễn ở cơ sở, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề đa dạng, phù hợp, có sức thuyết phục cao. Các thí sinh tham gia Hội thi trách nhiệm, nhiệt tình, nhiều đồng chí đã thể hiện được tính chuyên nghiệp. Khán giả cổ vũ nhiệt tình, văn minh.

Hội thi đã được chứng kiến sự thể hiện đa dạng, phong phú, lựa chọn những nội dung phù hợp, thực tế và có sức lan tỏa cao trong cộng đồng; để lại những ấn tượng tốt đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự phong phú, sáng tạo trong nội dung, phong cách diễn xuất, góp phần nâng cao chất lượng hội thi, như:

- Các đội thi đã giới thiệu được chức năng, nhiệm vụ, thành tích nổi bật của Đảng bộ, chi bộ, cơ quan mình và các thành viên trong đội. Diễn hình như liên chi bộ khối Đảng- Đoàn thể; Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Bình Lư, Đảng bộ xã Giang Ma...

- Hầu hết các đội thi, các thí sinh nắm chắc kiến thức về quan điểm, chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Cơ bản các đội thi trả lời đúng, đủ các câu hỏi phần thi kiến thức đưa ra.

- Hầu hết các đội thi có sự đầu tư công phu, sân khấu hóa, hóa trang, đạo cụ, phong cách diễn xuất chân thực, nhập vai tự nhiên, tạo kịch tính và sức lan tỏa cao. Tiêu phẩm, tình huống và cách giải quyết tình huống bằng phương pháp dân vận có tính thuyết phục... đã mang lại cho người xem sự dí dỏm, kịch tính, xúc động của câu chuyện... Từ sự khéo léo của cán bộ dân vận trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân đến việc giải quyết nội dung tình huống, thể hiện được “cái khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, có sức lan tỏa trong thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực được nhân dân, cộng đồng dân cư thừa nhận. Phải kể đến các tiêu phẩm như: Điều kỳ diệu - Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện; Ngôi sao mãi sáng - liên chi bộ khối Đảng - Đoàn thể; Bỏ ơi con sai rồi- Đảng bộ xã Nà Tăm.

*** Kết quả chung của Hội thi**

- Điểm trung bình chung cả 03 phần thi của các đội là 27,4 điểm. Đội có số điểm cao nhất là 31 điểm; đội có số điểm thấp nhất là 22,4 điểm.

- Kết quả trao giải: Ban Tổ chức đã trao 22 giải với tổng kinh phí 31,5 triệu đồng cho các đội có thành tích (*Quyết định số 1895-QĐ/HU, ngày 02/8/2024 của Ban Tổ chức Hội thi*) bao gồm: Giải nhất: 01 giải; Giải nhì: 02 giải; Giải ba: 03 giải; Giải khuyến khích: 13 giải; Giải phụ: 03 giải (*01 giải cho Đội có màn chào hỏi, giới thiệu hay và ấn tượng nhất; 01 giải cho Đội có phần thi tiểu phẩm hay nhất; 01 giải cho diễn viên diễn xuất xuất sắc nhất*).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Hội thi “Dân vận khéo” tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường, năm 2024 đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo và diễn ra an toàn,

nghiêm túc, chất lượng. Hội thi đã thực là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng công tác dân vận trong tình hình mới. Hội thi đã thực sự là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực, kỹ năng trong công tác vận động quần chúng, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Qua Hội thi đã phát hiện những nhân tố điển hình “khéo” trên nhiều lĩnh vực công tác dân vận. Thành công của Hội thi đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030

2. Một số hạn chế, nguyên nhân

- Một số chi, đảng bộ cơ sở chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chuẩn bị chưa chu đáo về nội dung, kịch bản, đạo cụ, chưa dành thời gian tập luyện do đó chất lượng chưa cao.

- Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, mích, tăng âm, loa đài, ánh sáng có lúc chưa tốt. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đội thi còn hạn chế.

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM

Một là, Hội thi phải được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc và sự tham gia tích cực, trách nhiệm, cầu thị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Hai là, Việc tổ chức Hội thi phải bám sát các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Tỉnh, kế hoạch của Huyện ủy về tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; đồng thời, phải vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, Ban Tổ chức Hội thi phải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao và giải quyết tốt các tình huống xảy ra trong suốt quá trình tổ chức Hội thi. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu sâu sắc được mục đích, ý nghĩa của Hội thi, từ đó góp phần vào thành công của Hội thi.

Bốn là, Ban Giám khảo cần phải là những đồng chí có trình độ, kinh nghiệm phong phú về các lĩnh vực; làm việc công tâm, khách quan, dân chủ; đánh giá đúng thực tế kết quả các phần thi của các **Đội thi**.

Năm là, Các đội tham gia Hội thi phải thực sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm; có tinh thần cầu thị, tiến thủ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về nội dung, kịch bản, cơ sở vật chất; đầu tư tập luyện, trang phục, đạo cụ vv; đồng thời, đến với Hội thi với tâm thế tự tin, quyết tâm cao.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Cao Trang Trọng